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1. Fundastjóri næsta fundar.
 Donna verður fundastjóri næsta fundar.

2. ÍTH fundurinn
Birta sagði frá fundinum.

3. Kragaráðið 
Ráðið sendi póst á 1 fulltrúa úr hverju bæjarfélagi í kraganum á fund á 

fimmtudaginn 27.9.18 . Ekki hefur borist svar frá neinum.

Óskað er eftir starfsmanni til að hafa yfirumsjón með Kraganum. Flott 
væri ef starfsmaður kæmi frá HFJ þar sem hugmydinn kom upp á 

ungmennaþinginu 2016.

4. Ungmennaþing 2018
Tillaga um að halda Ungmennaþing 2018 12.nóvember í 

Öldutúnskóla. Beðið er eftir svari frá Kristjáni um að fá að halda 
ungmennaþingið í skólanum.

5. Opið hús 2.okt
Nemendaráðum í grunnskólum Hafnarfjarðar verður boðið á opið hús 

2.okt

6. Bæjarstjórnarfundur



Undirbúningur fyrir bæjarstjórnarfund er hafinn.

7. Ungt fólk og líðræði
Sent verður 3 fulltrúa úr UMH á ungt fólk og líðræði.

8. Önnur mál
 Fleiri ruslatunnur á skólalóðina hjá Hraunvallaskóla.
 Tillaga kom frá svavari í noregi sem vill tengja fólk úr 

ungmennaráðinu hanns og UMH saman með því að hittast í vor 
og næsta vetur.

 Farið var yfir Nordbuk ungmennaskiptaverkefnið.
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